

Chuẩn bị hồ sơ phỏng vấn với Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ

Tác Giả: L.S Darren Nguyen n Ng c Ch ng, ESQ
Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:45

2- Ng i b o lãnh làm việc gì ở Hoa Kỳ và làm ở đâu?

3- Ng i b o lãnh ở với ai và bao nhiêu người ở cùng nhà?

4- Ai cưới hôn và cưới hôn từ lúc nào?

5- Nếu người b o lãnh đi học thì đi học trường nào?

6- Nếu người b o lãnh có gia đình trước đây thì người b o lãnh ly hôn từ lúc nào và lý do gì sao ly hôn? Người b o lãnh và người tha hôn đang phải tìm hiểu nhau thật kỹ càng và đi xin giấy cưới nhau vì khi đi phỏng vấn mà trả lời sai một chút không đáng kể thì hồ sơ xin cấp chiếu khán sẽ bị từ chối.

Trước khi vào vấn đề hình ảnh và thủ tục, quý vị nên biết rằng người sĩ quan của tòa lãnh sự sẽ không phỏng vấn được người đến hơn 15 phút cho nên đừng quên đi kèm với mình một tờ giấy để cho người sĩ quan đọc thấy và để hiểu. Nếu bạn nghĩ chi tiết gì quan trọng trên một tờ giấy nên dùng viết highlighter để tô màu cho đó để giúp người sĩ quan chú ý vào đó.

Còn vấn đề hình ảnh và thủ tục thì là một yêu cầu cần thiết, tuy nhiên đừng quên sự cần phải biết về các học của chủ nhân trước để không bị lúng túng hay vắng vẻ khi đến ra sự nghi ngờ của viên chức phỏng vấn. Khi người tha hôn cũng theo một hình ảnh để đi phỏng vấn nhưng khi vào phỏng vấn lại sẽ quá và đưa cho người sĩ quan hình ảnh mà hình không xếp theo thủ tục và người sĩ quan cho ra vài tấm hình để giữ lấy. Học khi đi phỏng vấn người tha hôn cũng theo vài tấm hình trong vì định ninh rằng họ sẽ mình biết mà từ sao phải lo.

Thật ra đừng quên khi đi phỏng vấn, phải chủ nhân hình ảnh và đem theo một tờ hình ảnh mình đã có. Hình ảnh nên sắp xếp theo thủ tục theo những chuyên đi về Việt Nam của người phải người. Và nếu có thể xếp theo thủ tục ngày tháng trước thì càng tốt. Nên chọn vài tấm hình và xếp một hai tấm hình trên một tờ giấy trong và để một tấm hình nên ghi chú ngày, tháng, năm

Chức vụ của thẩm phán tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ

Tác Giả: L.S Darren Nguyen, Ngác Cháng, ESQ
Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:45

và nội chi p. Khi làm nhá vụ quý vá sá tránh phái ngái sĩ quan quyát đánh ráng ngái báo lãnh và ngái tháa háng gáp mát nhau chá có 2, 3, 4 hoác 5 ngày mà thôi.

Nháng loái giáy tá sau đây cán phái đác xáp theo thá tá cáa ngày tháng năm. Nháng giáy tá đó là thá tá, hóa đán đán thoái, vé máy bay, và hóa đán gái tián hoác quà. Thá tá phái kèm theo bao thá có mác cáa báu đán. Nháng hóa đán đán thoái nên dùng highlighter đá tô màu vào sá đán thoái cáa ngái báo lãnh và sá đán thoái cáa ngái tháa háng. Náu ngái báo lãnh không đáng tên trên sá đán thoái đã dùng đá liên lác vái ngái tháa háng thì phái có giáy tá cháng minh sá liên há cáa ngái đáng tên và ngái báo lãnh. Nháng vé máy bay nên xáp trên mát tá giáy tráng và phái có boarding pass cháng minh ráng vé đã đác dùng. Nháng sá trình bày trên là mát vài đán hình đá giúp quý vá chuán bá há sá đá pháng ván tái Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ.

Bán tin Chiáu Khán

Sau đây là bán thông tin Chiáu Khán cho Tháng Báy năm 2009.

u Tiên 1 - priority date là ngày 15 Tháng Mái Mát năm 2002, tác là u Tiên đác dành cho nháng ngái con trên 21 tuái cháa có gia đình cáa công dân Hoa Kỳ.

u Tiên 2A - priority date là ngày 22 Tháng Mái Hai năm 2004, tác là u Tiên đác dành cho Vá, Cháng, hoác Con đác thân đái 21 tuái cáa tháng trú nhân.

u Tiên 2B - priority date là ngày 15 Tháng Tá năm 2001, tác là u Tiên đác dành cho Con đác thân trên 21 tuái cáa tháng trú nhân.

u Tiên 3 - priority date là ngày 22 Tháng Mái năm 2000, tác là u Tiên đác dành cho Con đã có gia đình cáa công dân Hoa Kỳ.

u Tiên 4 - priority date là ngày 22 Tháng Mái năm 1998, tác là u Tiên đác dành cho Anh,

Chú n b h s ph ng v n v i Tòa Lãnh S Hoa K

Tác Giả: L.S Darren Nguy n Ng c Ch ng, ESQ
Chúa Nhật, 14 Tháng 6 Năm 2009 14:45

Ch ho c Em c a công dân Hoa K .